

Phụ lục
KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH, ĐỢT 1 NĂM 2022
(Theo Biên bản Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước, đợt 1 năm 2022)

STT	Tên sáng kiến	Tác giả, đồng tác giả	KẾT QUẢ		Ghi chú
			Số phiếu công nhận	Kết luận	
A	DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CHẤP THUẬN SÁNG KIẾN CÓ TÁC GIẢ, ĐỒNG TÁC GIẢ LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH				
I	ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH				
1	Ứng dụng công nghệ thông tin vào lắp đặt hệ thống trực tuyến nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề trong Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp	Nguyễn Phúc Hậu - Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.	0	Không đạt	Giải pháp nêu trong Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến chưa thể hiện được tính mới do trước đó, việc lắp đặt hệ thống hội nghị trực tuyến đã được Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện và đã có nhiều cơ quan, đơn vị triển khai, áp dụng.
II	ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY				
2	Xây dựng và tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Quy định trách nhiệm giám sát thường xuyên của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước	1) Giang Thị Phương Hạnh - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ. 2) Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ. 3) Nguyễn Thị Ngọc Hương - Phòng nghiệp vụ 3, Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ	6	Đạt	Tính mới của sáng kiến thể hiện ở chỗ, hiện nay chưa có tỉnh thành nào trên toàn quốc xây dựng và công bố quy định giống như sáng kiến (quy định) này; Các nhiệm kỳ trước đây, Tỉnh uỷ chưa ban hành văn bản quy định về trách nhiệm giám sát thường xuyên của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, mà việc giám sát thường xuyên được căn cứ, thực hiện theo các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Từ đó, nhóm tác giả đã có sáng kiến cụ thể hóa quy định trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và cá nhân; đã báo cáo và tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Quy định số 258-QĐ/TU ngày 24/6/2021.
III	BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY				
3	Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Phước	1) Nguyễn Minh Hợi - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ. 2) Hoàng Văn Bính - Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Ban Nội chính Tỉnh uỷ. 3) Lê Văn Sỏi - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 3, Ban Nội chính Tỉnh uỷ.	Đề lại		Đề nghị nhóm tác giả bổ sung, làm rõ tính mới của sáng kiến, trong đó làm rõ sự phối hợp tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ tư vấn pháp luật tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, trình Hội đồng xem xét đợt sau.

STT	Tên sáng kiến	Tác giả, đồng tác giả	KẾT QUẢ		Ghi chú
			Số phiếu công nhận	Kết luận	
IV	SỞ TÀI CHÍNH				
4	Phương pháp khắc phục những hạn chế của quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở địa phương, tỉnh Bình Phước	1) Lê Tấn Nam - Giám đốc Sở Tài chính. 2) Nguyễn Thụy Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính. 3) Lê Sỹ Tiến - Phó Trưởng phòng- Phụ trách Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính.	7	Đạt	Nhóm tác giả đã làm rõ được những điểm mới so với các quy định hiện hành, đồng thời đã tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp khắc phục thông qua việc trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 3 Khoá 10.
V	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG				
5	Phương pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát môi trường tại các trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước	1) Dương Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 2) Võ Văn Dinh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 3) Nguyễn Thị Vân - Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phước.	7	Đạt	Nhóm tác giả đã tham mưu áp dụng hệ thống các giải pháp kỹ thuật, đặc biệt là việc lắp đặt các tấm màn che chắn phía sau hệ thống quạt hút thông gió của chuồng trại chăn nuôi, giúp hấp thụ các hợp chất hữu cơ sinh mùi hôi, từ đó hạn chế phát tán mùi đó ra môi trường. Sáng kiến đã được áp dụng tại 3 trang trại chăn nuôi ở các huyện: Bù Gia Mập; Bù Đốp; Lộc Ninh và có khả năng áp dụng cho tất cả các trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, từ đó giảm được những kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện, góp phần vào công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.
VI	THANH TRA TỈNH				
6	Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, lưu hành nội bộ ngành Thanh tra tỉnh Bình Phước	1) Phạm Văn Thuấn - Chánh Thanh tra tỉnh. 2) Trần Thị Hoà Cẩm - Thanh tra viên chính, Thanh tra tỉnh Bình Phước.	7	Đạt	Để giúp các cán bộ, công chức trong ngành thuận tiện khi áp dụng các tình huống trong quá trình thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân và các văn bản liên quan, nhóm tác giả đã xây dựng và tổ chức công bố rộng rãi Bộ tài liệu này trên Website của Thanh tra tỉnh.
VII	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH PHƯỚC				
7	Phương pháp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ngoài giờ hành chính dành cho các đối tượng không nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của tỉnh	1) Nguyễn Thanh Thuyên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước. 2) Nguyễn Thị Khuyến, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.	0	Không đạt	Giải pháp này chưa có tính mới do việc tổ chức học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị ngoài giờ hành chính trước đó đã có nhiều đơn vị triển khai áp dụng trong và ngoài tỉnh.

STT	Tên sáng kiến	Tác giả, đồng tác giả	KẾT QUẢ		Ghi chú
			Số phiếu công nhận	Kết luận	
VIII	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ				
8	Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước	1) Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 2) Lê Văn Duyệt - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ. 3) Lâm Quốc Hùng - Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ.		Đề lại	Bình Phước là tỉnh thứ 4 ban hành được chính sách đặc thù này, sau Lai Châu, Đà Nẵng, Nghệ An. Do đó đề nghị tác giả phân tích, làm rõ tính mới so với các chính sách đã được các địa phương khác ban hành trước, trình Hội đồng xem xét đợt sau.
IX	ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VÀ BÁO BÌNH PHƯỚC				
9	Xác định mục tiêu và xây dựng hệ thống giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện với cơ chế tự chủ của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước	1) Nguyễn Thị Minh Nhâm - Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. 2) Cao Minh Trực - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. 3) Nguyễn Thị Thúy Ái - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước	0	Không đạt	Chưa rõ tính mới và vai trò của nhóm tác giả do trước đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã có chỉ đạo triển khai thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện với cơ chế tự chủ của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
B	DANH SÁCH VỪA ĐỀ NGHỊ XÉT CHẤP THUẬN SÁNG KIẾN CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ, VỪA ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CẤP TỈNH				
I	SỞ XÂY DỰNG				
10	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định phân cấp quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bình Phước	1) Võ Tất Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng. 2) Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng.		Đề lại	Đề nghị tác giả mô tả rõ thực trạng công tác phân cấp quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh và giải pháp khắc phục đề từ đó mô tả rõ tính mới, đặc biệt so sánh những điểm khác biệt với quy định của các tỉnh khác, điển hình như: Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang quy định phân cấp việc lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

STT	Tên sáng kiến	Tác giả, đồng tác giả	KẾT QUẢ		Ghi chú
			Số phiếu công nhận	Kết luận	
C	DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (KHỎI CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH)				
I	SỞ TƯ PHÁP				
11	Biện pháp phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước	<ol style="list-style-type: none"> Lê Tiến Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp; Lê Văn Thái - Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Bồi trợ tư pháp, Sở Tư pháp; Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng Giáo dục và Bồi trợ tư pháp, Sở Tư pháp 	7	Đạt	<p>Việc phối hợp liên ngành trong công tác này đã được quy định trong một số văn bản QPPL, tuy nhiên chỉ ở mức chung chung, chưa có quy định cụ thể và ở tình trạng đó chưa có quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước là rất cấp thiết và có tính mới. Quy chế theo sáng kiến đã quy định cụ thể nội dung, hình thức phối hợp, phân định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị tham gia phối hợp. Sáng kiến có tính cấp thiết và phục vụ công tác chuyên môn nên khi áp dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, có phạm vi ảnh hưởng trên toàn tỉnh. So với thời điểm chưa áp dụng Quy chế này thì số lượng Văn phòng công chứng được thanh tra, kiểm tra tăng 07 Văn phòng (năm 2020: Thanh kiểm tra 04 Văn phòng công chứng).</p>
II	SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH				
12	Phục dựng và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Dưa Tpeng (Lễ hội Phá Bàu) của người Khmer xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước”	<ol style="list-style-type: none"> Dương Thị Thanh Vị - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Phạm Hữu Hiến - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh. Huỳnh Thế Phương - Phó Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa 	7	Đạt	<p>Sáng kiến đã được nhóm tác giả triển khai nghiên cứu xây dựng và áp dụng bài bản, có giá trị khoa học và văn hoá cao. Tính mới của sáng kiến thể hiện ở chỗ, trước đây chưa có tài liệu nào ghi chép nào về quá trình hình thành và phát triển của lễ hội Dưa Tpeng của đồng bào người Khmer Bình Phước. Qua các phương pháp nghiên cứu khác nhau, nhóm tác giả đã khảo tả lại việc hình thành và tổ chức Lễ hội Phá Bàu, qua đó tạo nên nguồn tài liệu khoa học về Lễ hội này của người Khmer, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh.</p> <p>Sáng kiến này đã được áp dụng và diễn ra hàng năm tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, qua đó nhân rộng việc tổ chức Lễ hội Phá Bàu trong cộng đồng người Khmer Bình Phước tại các huyện Chơn Thành, Hớn Quản, Đồng Phú, Đồng Xoài, Bù Đốp và thị xã Bình Long.</p>

STT	Tên sáng kiến	Tác giả, đồng tác giả	KẾT QUẢ		Ghi chú
			Số phiếu công nhận	Kết luận	
13	Phương pháp huấn luyện phối hợp tấn công liên đoàn trong thi đấu Deatsibarai (Quét chân), Ippon-soei-Nage (Tấn công đòn vai), Ude-hisigi-Juji-gatame (Tấn công đòn hông) nâng cao chất lượng kỹ chiến thuật, sức mạnh Kumikata- gassi (Khóa tay không chế dưới thảm) cho vận động viên đội tuyển Judo- Jujitsu- Kurash trong thi đấu giai đoạn 2018 - 2021	1. Trần Thế Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2. Vũ Đình Tứ - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh 3. Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh	7	Đạt	Qua tham khảo ý kiến tư vấn của chuyên gia là ông Trần Quang Phong - HLV Đội tuyển Kurash Quốc gia, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP. Hồ Chí Minh, phương pháp huấn luyện theo sáng kiến này có tính mới mang tính đột phá do hiện tại môn Kurash chưa được phát triển rộng rãi. Nhóm tác giả đã lấy kỹ thuật của môn Judo có luật thi đấu và các kỹ thuật đòn thể gần giống để làm phương pháp giảng dạy. Việc áp dụng sáng kiến này có ý nghĩa quan trọng, cần thiết để giới thiệu môn Kurash cho các tỉnh khác tiếp cận, áp dụng. Tên sáng kiến đề nghị bỏ cụm từ "trong thi đấu giai đoạn 2018 - 2021".
III SỞ NỘI VỤ					
14	Xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước	1. Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 2. Lê Ngọc Mừng - Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Công tác thanh niên và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ. 3. Vũ Thị Phương - Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền, Công tác thanh niên và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.	6	Đạt	Trước đây, việc xác định chỉ số CCHC mới được triển khai cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố mà chưa có bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC của các UBND các xã, phường, thị trấn. Do đó, trong sáng kiến này, nhóm tác giả đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành được Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 28/7/2021. Bộ chỉ số này đã được triển khai đến 111 xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Bộ tiêu chí này sẽ là cơ sở theo dõi, đánh giá khách quan kết quả triển khai thực hiện CCHC hàng năm của UBND các xã, phường, thị trấn.
IV ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VÀ BÁO BÌNH PHƯỚC					
15	Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp bằng câu chuyện đời, chuyện nghề của doanh nhân phát trong chương trình phát thanh, truyền hình "Ngôi nhà khởi nghiệp"	Huỳnh Thị Minh Huệ - Biên tập viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.	Để lại		Bản chất sáng kiến là hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu thông qua việc thực hiện chương trình phát thanh, truyền hình "Ngôi nhà khởi nghiệp". Do đó, đề nghị tác giả điều chỉnh lại tên sáng kiến và mô tả làm rõ tính mới của giải pháp xây dựng Chương trình này so với các chương trình phát thanh, truyền hình tương tự khác đã được công chiếu trong và ngoài tỉnh.

STT	Tên sáng kiến	Tác giả, đồng tác giả	KẾT QUẢ		Ghi chú
			Số phiếu công nhận	Kết luận	
V	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC				
16	Phương pháp dự báo tiến độ giải quyết thủ tục hành chính nhằm khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn	1) Nguyễn Đức Thành - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 2) Phạm Thị Phong - Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư.	7	Đạt	<p>Trước thực trạng công tác giải quyết thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực còn chưa đảm bảo tiến độ, đặc biệt là thủ tục "Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh" thường xuyên bị trễ hạn, nhóm tác giả đã đưa ra sáng kiến bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của cơ quan thụ lý hồ sơ và Trung tâm Phục vụ hành chính công để dự báo, yêu cầu bộ phận đầu mối của các sở, ngành, địa phương liên quan dự báo khả năng giải quyết.</p> <p>Sáng kiến đã được Ban Giám khảo Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Phước năm 2021 đánh giá cao về áp dụng khả thi trong thực tế và đã được Giám đốc Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi) khen thưởng "giải pháp về cải cách hành chính áp dụng khả thi trong thực tế" tại Quyết định số 652/QĐ-SNV ngày 22/10/2021.</p> <p>Từ khi áp dụng sáng kiến tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình giải quyết TTHC này có diễn biến tích cực. Theo kết quả thống kê báo cáo năm 2019, số hồ sơ trễ hạn thuộc lĩnh vực này chiếm 42,9%; năm 2020 chiếm 12,8%; quý I/2021 chiếm 10,8% và 28% hồ sơ trễ hạn kéo dài. Từ khi áp dụng sáng kiến từ ngày 01/4/2021 đến nay, số hồ sơ trễ hạn hàng tháng không còn, hoặc có tháng còn rất ít (01 hoặc 02 hồ sơ do yếu tố khách quan).</p>
VI	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ				
17	Phần mềm lập phương án quản lý rừng bền vững	Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ	7	Đạt	<p>Đối chiếu với tình trạng trước khi đưa ra sáng kiến thì Phần mềm này đảm bảo được tính mới. Vì cho tới nay, chưa có phần mềm nào về lập phương án quản lý rừng bền vững được công bố trên phạm vi cả nước hoặc đã được một đơn vị chủ rừng nào áp dụng.</p> <p>Giải pháp này đã được Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ VI (năm 2020 - 2021) đánh giá cao và đoạt giải Nhất theo Quyết định số 2846/QĐ-HTSTKT ngày 4/11/2021 của Ban Tổ chức Hội thi này.</p> <p>Sáng kiến này đã được Công ty Nông lâm Bình Phước và Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai ứng dụng.</p>

STT	Tên sáng kiến	Tác giả, đồng tác giả	KẾT QUẢ		Ghi chú
			Số phiếu công nhận	Kết luận	